

ข่าวเลขที่ 46

9 เมษายน 2561

พาณิชย์ปล่อยรถโมบายออกตรวจสอบมาตรฐานวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ รักษาความเป็นธรรมให้ประชาชน

ศ.ดร.สกนธ์ วัลญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจึงต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเดินทางผ่านพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัวและรถยนต์สาธารณะซึ่งจำเป็นต้องใช้บริการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซแอลพีจี และสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ยานพาหนะของตนเอง ซึ่งกรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม สร้างมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าได้น้ำมันเต็มลิตรและกำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีปริมาณถูกต้องเต็มลิตร อีกทั้งยังคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ได้รับความเป็นธรรมในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำแผนการตรวจสอบมาตรฐานวัดตามสถานีบริการในเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด ภายใต้โครงการตรวจสอบมาตรฐานวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน มาตรฐานวัดก๊าซ LPG, NGV ในเส้นทางการเดินทาง ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรฐานฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2561 โดยออกตรวจสอบตามเส้นทางการเดินทางที่เป็นรอยต่อของกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อเดินทางออกไปต่างจังหวัด ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 9 เมษายน 2561) ได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถโมบายตรวจสอบมาตรฐานวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานวัดก๊าซ LPG, NGV ณ บริเวณโถงด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์

สำหรับการออกตรวจสอบมาตรฐานวัดน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ จะจัดสายตรวจทั้งหมด 5 สาย ประกอบด้วย สายตรวจที่ 1 ถนนสายพหลโยธิน ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายตรวจที่ 2 ถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ถึง จังหวัดสุพรรณบุรี สายตรวจที่ 3 ถนนบางนา - ตราด ถึง จังหวัดชลบุรี สายตรวจที่ 4 ถนนเพชรเกษม ถึง จังหวัดนครปฐม สายตรวจที่ 5 ถนนพระรามสอง ถึง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ 150 สถานี จำนวนหัวจ่ายโดยประมาณ 2,500 หัวจ่าย (เครื่อง)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อมั่นว่า ประชาชน จะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณก๊าซ LPG และ ก๊าซNGV ที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับความเป็นธรรม ในการใช้บริการในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้ หากพบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ LPG, NGV สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
